



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๓๗๖๖

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวม ๕ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑-๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ครัวสนาม กทม. ส่งอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์-จนท. ด้านหน้าแล้วกว่า ๔ หมื่นกล่อง	แนวหน้า เดลินิวส์ matichon siamrath naewna mgronline innews news๑๐๐๕ facebook.com/mcotfm ๑๐๐.๕ twitter.com/news๑๐๐๕ twitter.com/EJanNews	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.โดยสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) ได้จัดตั้งโรงครัวสนาม กทม. (รถครัวสนามเคลื่อนที่) บริเวณด้านข้างศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เม.ย.๖๔ ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องสำหรับมือกลางวันและมือเย็น สัปดาห์ละ ๒ วัน ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (รพ.) สังกัด กทม. รพ.สนามและพนักงานขับรถยนต์ โดยได้ส่งมอบอาหารกล่องแล้ว ๔๒,๙๐๐ กล่อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ส.ค.๖๔) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 และเพื่อลดภาระในการจัดหาอาหารระหว่างวัน โดยอาหารที่ประกอบปรุงเป็นอาหารที่คำนึงถึงความสะดวก สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการและถูกหลักอนามัย กทม.ขอขอบคุณประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ส่งมอบวัตถุดิบนำไปประกอบอาหาร สำหรับผู้ที่มีความประสงค์บริจาควัตถุดิบในการประกอบอาหาร สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ส่วนการฝึกอบรม สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม โทร. ๐๒-๒๔๗๙๔๙๖	<u>ด้านบวก</u> - จัดตั้งโรงครัว (รถครัวสนามเคลื่อนที่) เพื่อประกอบอาหารมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในภารกิจเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19	- สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการจัดตั้งโรงครัว (รถครัวสนามเคลื่อนที่) เพื่อประกอบอาหารมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในภารกิจเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
๒	โรงเรียนสังกัด กทม.ติดตามประเมินผลการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ โควิด-19/จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้องเรียนออนไลน์”	แนวหน้า naewna	- นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักงานการศึกษา (สนศ.) กล่าวถึงการติดตามการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โรงเรียนสังกัด กทม.ได้จัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยรูปแบบออนไลน์แบ่งผู้เรียนเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นของตนเอง (๒) กลุ่มที่ไม่มีอุปกรณ์เป็นของตนเอง ต้องรอผู้ปกครองกลับจากทำงานจึงจะสามารถเข้าเรียนย้อนหลังได้ และ (๓) กลุ่มที่ไม่มีความพร้อม ครอบครัวยังไม่มีวัสดุอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม หรือไม่สามารเรียน Online แบบ real time สามารถเรียนรู้ในรูปแบบ On Air On Hand และ On School Line ได้ตลอดเวลา โดยโรงเรียนจะใช้ช่องทาง On School Line ตั้งเป็นกลุ่มไลน์ทุกห้องเรียนใช้ในการติดต่อ	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด กทม.ในช่วงการแพร่ระบาด โควิด-19 - จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้องเรียนออนไลน์” ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์	- สำนักงานการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลนักเรียนและการช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัด กทม.

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>สื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง ในการส่งข้อมูลการเรียนการสอน และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในการวัดผลการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ครูผู้สอนจะมีการประเมินในระหว่างการสอน และจากการบ้าน ชิ้นงาน แบบฝึกหัด ข้อสอบ คลิปวีดีโอการปฏิบัติ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ส่วนการสอบปลายภาคอยู่ระหว่างหาหรือแนวทางรูปแบบที่จะสามารถประเมินได้</p> <p>- สนศ.ได้จัดโครงการ "ปันน้ำใจ สู้ห้องเรียนออนไลน์" ช่วยแก้ปัญหา นักเรียนกลุ่มที่ไม่มีความพร้อม ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำรวจจำนวนนักเรียนกลุ่มดังกล่าวพร้อมจัดหาและขอรับการสนับสนุนสมาร์ตโฟน แท็บเล็ตและเก้าอี้ที่ใช้การได้จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพื่อนำมาให้ให้นักเรียนที่ขาดอุปกรณ์ได้มีเรียนออนไลน์ ขณะนี้ได้แล้ว ๗๕๐ เครื่อง จะแจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ส่งต่อให้นักเรียนใช้เรียนและจะต้องส่งคืนเมื่อปิดภาคเรียน พร้อมประสาน กสทช.ให้ความอนุเคราะห์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรี สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนสังกัด กทม.ทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน จนสิ้นสุดภาคเรียนที่ ๑</p>		
๓	<p>กทม.ชวนร่วมบริจาคขวดพลาสติกใส PET ทำชุด PPE ในโครงการ "แยกขวด ช่วยหมอ"</p>	<p>ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ khaosod</p>	<p>- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ชุด PPE เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าวควบคู่กับการกำจัดขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้น สสล.จึงร่วมกับ Less Plastic Thailand และพันธมิตรโครงการ "แยกขวดช่วยหมอ" ส่งมอบชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยนำขวดพลาสติกใส PET สัญลักษณ์รีไซเคิลเบอร์ ๑ ซึ่งเป็นขวดน้ำ ขวดน้ำอัดลม ไปอับไซเคิลเป็นเส้นใยทอผ้า เคลือบสะท้อนน้ำตัดเป็นชุด PPE Level ๒ ชนิดซักสะอาดใช้ซ้ำได้ ๒๐ ครั้ง (Reusable PPE) เหมาะกับโรงพยาบาลที่มีระบบซักอบผ้า โดยขวดน้ำพลาสติกขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร ๑๘ ขวด เปลี่ยนเป็นชุด PPE ได้ ๑ ชุด ผู้สนใจสามารถนำขวดพลาสติกใสที่แห้งสะอาดและบีบแบนแล้ว มาร่วมบริจาคเข้าโครงการได้ที่ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการ กทม. ๒ (ดินแดง) ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ส.ค.-๒๕ ธ.ค.๖๔ และสามารถตรวจสอบจุดรับบริจาคอื่น ๆ ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก "You เทิร์น" และ "Less Plastic"</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันแก่บุคลากรทางการแพทย์ ควบคู่กับการกำจัดขยะพลาสติกตามโครงการ "แยกขวด ช่วยหมอ"</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคขวดพลาสติกใส PET เพื่อนำมาจัดทำเป็นชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ตามโครงการฯ พร้อมแจ้งช่องทางจุดรับบริจาค</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๔	สธ.แจง หลักเกณฑ์ จัดส่งวัคซีน ไฟเซอร์ ยืนยัน ไม่สูญหาย ตรวจสอบได้	เดลินิวส์ dailynews thansettakij acnews newtv js๑๐๐ thejournalistclub workpointtoday thaigov komchadluek plewseengern	<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้จัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าเพิ่มเติมใน ๗๗ จังหวัด ๒๔๔,๐๔๐ โดส จากเดิมก่อนหน้านี้ส่งไปแล้ว ๔๔๕,๙๖๐ โดส รวม ๖๙๐,๐๐๐ โดส อีก ๑๐,๐๐๐ โดส จะให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่อาจจะตกหล่น และสำรวจเพิ่ม รวมจำนวนวัคซีนทั้งหมดที่ให้กับบุคลากรด่านหน้า ๗๐๐,๐๐๐ โดส นอกจากนี้ ได้ส่งวัคซีนไฟเซอร์สำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้อายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรคเรื้อรังอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป โดยจัดส่งไปใน ๑๓ จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รอบแรก ๓๒๐,๘๖๐ โดส ส่วนที่เหลือจะจัดส่งตามโควตาที่ได้รับต่อไป</p> <p>- น.พ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า การจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ไปยังโรงพยาบาล เพื่อฉีดบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าดำเนินการได้เร็วกว่าที่กำหนด ซึ่งในการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลในทุกสังกัด ได้วางแผนจะส่งวัคซีนเป็นรอบ ไม่ใช่ส่งในครั้งเดียว เพราะอาจมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บและการฉีดวัคซีน การจัดส่งวัคซีนพิจารณาจากฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมกับข้อมูลการสำรวจความต้องการวัคซีนไฟเซอร์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าของแต่ละจังหวัด หากแจ้งมาต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของฐานข้อมูล จะจัดส่งให้เต็มร้อยละ ๕๐ เนื่องจากอาจมีผู้ต้องการรับวัคซีนเพิ่มเติม หากสำรวจแจ้งมาร้อยละ ๕๐-๗๕ ของฐานข้อมูลจะส่งให้ตรงตามที่ขอ หากเกินร้อยละ ๗๕ ของฐานข้อมูลจะส่งให้เบื้องต้นร้อยละ ๗๕ และจะส่งวัคซีนเพิ่มเติมหากตกหล่น หรือต้องการเพิ่มเติมให้โรงพยาบาลแต่ละจังหวัดติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนโรงพยาบาลในสังกัด กทม.ให้แจ้งสำนักอนามัย และคลินิกเอกชนใน กทม. ติดต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อรวบรวมเข้ามาที่กระทรวงสาธารณสุข จะทำให้การจัดส่งเต็มเต็มในรอบถัดไป ยืนยันบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ตามเกณฑ์ทุกราย ไม่มีสูญหาย โปร่งใสตรวจสอบได้</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัด กทม.</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุขให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19</p>
๕	โควิดสายพันธุ์ เดลตากระจาย	ข่าวสด khaosod sanook springnews newtv	<p>- ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลกจากสายพันธุ์เดลตาแพร่เชื้อได้รวดเร็วกว่า</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ยกระดับความเข้มข้นมาตรการ</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ สำนักงานเขต</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	๗๖ จังหวัด ทั่วไทย ในกรุงเทพฯ พบร้อยละ ๙๕	thansettakij	<p>ที่คาดการณ์ พบกระจายใน ๑๓๒ ประเทศทั่วโลก มีหลักฐานชัดเจนก่อให้เกิดอาการรุนแรงและอันตรายมากกว่าสายพันธุ์เดิม โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ผู้มีอาการรุนแรงพบในกลุ่มคนอายุน้อยลงและผู้ที่ได้รับวัคซีนครบยังมีโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อได้ แต่อาการไม่รุนแรง สัดส่วนประชากรรับวัคซีนมากพอมีส่วนสำคัญช่วยลดการแพร่ระบาดและเสียชีวิต แต่ไม่ควรเป็นข้อบ่งชี้ยกเลิก หรือผ่อนคลายมาตรการ ในประเทศไทยต้องเน้นการประสาน ๓ เรื่อง คือ มาตรการสังคม มาตรการปกครอง และเร่งฉีดวัคซีน หากเกินร้อยละ ๕๐ มีแนวโน้มลดจำนวนการแพร่ระบาด</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ. กล่าวว่า ช่วงระหว่างวันที่ ๓๑ ก.ค.-๖ ส.ค.๖๔ ทั่วประเทศมีการตรวจหาลักษณะภูมิโรครีโควิด-19 จำนวน ๑,๖๓๒ ราย พบเป็นสายพันธุ์เดลตา ๑,๔๙๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙ สายพันธุ์อัลฟา ๑๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๙ และสายพันธุ์เบตา ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ โดยพบในภาคใต้ทั้งหมด เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ ตรวจ ๑,๑๕๗ ตัวอย่าง พบสายพันธุ์เดลตาร้อยละ ๙๕.๔ สายพันธุ์อัลฟาร้อยละ ๔.๖ ส่วนภูมิภาคตรวจ ๔๗๕ ตัวอย่าง พบสายพันธุ์เดลตาร้อยละ ๘๓.๒ สายพันธุ์อัลฟาร้อยละ ๑๖ และ สายพันธุ์เบตาร้อยละ ๐.๘ สรุปขณะนี้พบการแพร่ระบาดสายพันธุ์เดลตามากขึ้นและน่าจะเป็นสายพันธุ์หลักในการแพร่ระบาด โดยพบทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศแล้ว</p>	เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่พบโควิดสายพันธุ์เดลตาเป็นสายพันธุ์หลักในการแพร่ระบาด	และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง อาทิ การเพิ่มศักยภาพเตียงรองรับผู้ป่วย การให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย และการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์